



ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง กำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือก
ข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง
ระดับชำนาญการ

ตามที่สำนักงานศาลปกครองได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่ง
พนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในปริมาณมาก โดยเฉพาะพื้นที่จัดสอบ
บริเวณใกล้เคียง และเส้นทางคมนาคมไปยังพื้นที่จัดสอบ นั้น

บัดนี้ สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ได้คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานศาลปกครอง
จึงประกาศกำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น
เพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี สำหรับรายชื่อผู้สมัคร เวลา สถานที่สอบ (ห้องสอบและอาคารสอบ)
เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในภาคดังกล่าวคงเดิมตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่ง
พนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นั้น
ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยืนยันว่าไม่พบ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ โดยใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)
และให้นำภาพถ่ายหลักฐานผลการตรวจ ATK มายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ ณ จุดคัดกรองภายในอาคารสอบ
(ถ่ายภาพผลการตรวจ ATK คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยระบุ วัน เดือน ปี
และเวลาที่ตรวจ พร้อมชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร) ซึ่งสามารถส่งผลการตรวจ ATK
เป็นเอกสาร หรือแสดงผลภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากผลการตรวจของผู้สมัครรายใด
ผลเป็นบวก (Positive) พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แจ้งผลการตรวจ พร้อมหลักฐานผ่านระบบไลน์
โดยสแกน QR Code หน้า ๓๑ ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ
เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการ ลงวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยแจ้งภายในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. และสำนักงานศาลปกครอง
จะให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าสอบในห้องพิเศษ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒน์สิน)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำเนาถูกต้อง

สุภัทรีรัตน์ ด้พันธ์พานิช

(นางสาวสุภัทรีรัตน์ ด้พันธ์พานิช)
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ